



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน โทร. 3131,3125

ที่ ศธ. 0529.4.6/ว 159

วันที่ 10 ก.พ. 2553

เรื่อง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเรียนรู้เคลื่อนที่

(Mobile Learning) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรียน


คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนรู้ Mr.Leslie Richards มาเป็นที่ปรึกษา และได้ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ พัฒนาโปรแกรม (D4L + P) ช่วยในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวของแบบจำลอง 5T (T5-Model) ซึ่งได้อบรมให้กับอาจารย์หลายท่าน นำไปทดลองใช้จัดการเรียนรู้ ในหลายวิชา มาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดีทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียน และการสอนไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่านวัตกรรมดังกล่าว จะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตจริง จึงจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องกับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

ดังนั้น จึงใคร่ขอให้คณบดีและผู้บริหารหลักสูตรพิจารณาว่าหลักสูตรใดบ้างที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ โดยทางศูนย์พัฒนาการเรียนรู้งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ขึ้น โดยมี Mr.Leslie Richards เป็นผู้ให้การอบรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรสำหรับกรรมการและอาจารย์ประจำหลักสูตร (2) หลักสูตรสำหรับประธานหรือหัวหน้าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร (รายละเอียดและกำหนดการตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เลือกหลักสูตรที่จะจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ T5 Model และใช้โปรแกรม D4L + P ในการช่วยจัดการเรียนรู้ โดยประสานกับกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรและส่งชื่อ (ภาษาไทยและอังกฤษ) ของกรรมการหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรนั้น ให้กับงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อจะได้ส่งรายชื่อให้ Mr.Leslie Richards ลงทะเบียนสำหรับการเข้ารับการอบรมออนไลน์ ซึ่งจะต้องเริ่มเข้าไปศึกษา และทำกิจกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และส่งงานชิ้นแรก ภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อ วิชาฯ หงษ์คำ เบอร์โทร 045-353131 E-mail : kkpu1@hotmail.com

BKH ดกนง
- นงนภพร
- นนพร นร
ณ
12 กพ 53


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

(ที่ปรึกษาโครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ประชาสัมพันธ์


15/2/53

เจ้าของเรื่อง นางสาววิชา หงษ์คำ

สังกัด ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้งานพัฒนาหลักสูตร

โทร. 3131,3125

